



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ และกำหนดวันเลือกสรรฯ ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในแต่ละตำแหน่ง ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การประเมินในแต่ละภาค ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ตามบัญชีแนบท้ายประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบ ดังนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับถัดจากวันประกาศซึ่งบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลในตำแหน่งเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรใหม่แล้วบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ได้รับการเลือกสรรผู้ใดได้ขึ้นบัญชีดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการจ้างในตำแหน่งที่สอบได้

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะสั่งจ้างในตำแหน่งที่สอบได้

๓. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ได้รับการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่รับสมัคร ก.อบต.มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าจะได้รับการเลือกสรรก็จะไม่มีสิทธิได้รับการสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรร

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จะเรียกผู้ที่ได้รับการเลือกสรรตามบัญชีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวและทำสัญญาจ้างต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๐๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


(นายพัสกร แก้วกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

บัญชีรายชื่อบุคคลผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีไว้เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
แบบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๒	นายอริญ แก้วกล้า	สอบผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

พนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๑	นางสาวจิตาธิปไตย มยุรา	สอบผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
-	-	-	ไม่มีผู้ผ่านการสอบ

(ลงชื่อ)



(นายพัศกร แก้วกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก